
“ไทยรวมถอดบทเรียนฟินแลนด-สิงคโปร เดินหนา

พัฒนาครุศึกษา”

ชวงที่ผานมามีปรากฏการขาวเกี่ยวกับผลการวิจัย เรื่องระดับการศึกษาของเด็กไทยตํ่าวามาตรฐาน “สถาบันครู”

เป็นสถาบันที่สังคมมองวาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงซึ่งมีผลตอมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเรื่อง

น้ีกลายเป็นหนวยงานที่ตองแบกรับสภาพดังกลาวไปโดยปริยาย กระทัง่ตองเรงปรับนโยบายการพัฒนาบุคลากรครู

ขนานใหญเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หลังจากกระแสวิพากษวิจารณเกิดขึ้นตอเน่ือง ไทยจึงตองเรงเรียนรูกรอบการทํางานเพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการ

การศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเมื่อไมนานมานมาน้ีถือเป็นขาวดีที่บริษทั ปิโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูสื่อสาร

ทางดานการศึกษา ไดเชิญวิทยากร 2 ทานเพื่อใหความรูเรื่องแนวทางบริหารการศึกษาเพื่อใหตัวแทนผูบริหารดาน

การศกึษาของไทยไดแลกเปลีย่นประสบการณในรปูแบบเสวนาโตะกลม โดยวทิยากรประกอบดวย ศ.ดร.ฮนัเนเล นี

เอมี (Professor.Dr. Hannele Niemi) ประธานเครือขายโครงการความรวมมือวิจัยการเรียนรู (CICERO

Learning Network) สาขาการศึกษา คณะพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด และ รศ. ดร

. อี ลิง โลว (Associate Prof. Ee Ling Low) ผูเชี่ยวชาญในทีมประเมินและพัฒนาสถาบันครุศึกษา (National

Institute of Education:NIE) ของสิงคโปร ซึ่งนับเป็นประโยชนอยางมากที่ ปิโกรวมสนับสนุนองคความรูจากผู

เชี่ยวชาญใหมาเปิดประสบการณที่ประเทศไทย โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา คือ ดร.สุเมธ แยมนุน อดีตเลขา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผูดําเนินรายการ

สําหรับ ศ.ดร.ฮันเนเล ใหขอมูลอยางตรงไปตรงมาวา ปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษานัน้มีกันทัว่โลก

บางประเทศก็มักบอกวาการศึกษาดอยเพราะครูวิสัยทัศนแคบ หรือมีปัญหาเรื่องการพัฒนาองคความรูของครู ซึ่ง

จริงๆแลวกรณีน้ีสามารถปรับปรุงไดในทุกประเทศ จุดบกพรองที่พบทัว่ไปคลายๆกัน คือ ประเด็นปัญหาบุคลากรนัน้

มักจะถูกแยกออกจากระบบการศึกษาอื่น ไมมีการประยุกตแบบองครวม จึงจําเป็นจะตองจัดตัง้สถาบันเพื่ออํานวย

ความสะดวกดานครุศาสตรหรือครุศึกษา เพื่อสงเสริมงานดานวิชาการและพัฒนาศักยภาพของครูโดยตรง อาจจะตัง้

เป็นองคกรอิสระ หรือภายใตกระทรวงศึกษาธิการก็ได แตครูเองตองเปิดใจใหกวางๆวาจะยอมรับกระบวนการแบบ

นโยบายรวมได

“ที่พบบอยๆ คือ คณะกรรมการที่ศึกษาคุณภาพของครู สวนมากไมไดมีความสามารถในการทําวิจัยที่มีคุณภาพสูง

และพวกเขาไมไดมีแผนระยะยาวเชิงกลยุทธในการสงเสริมการศึกษาวิจัยทางการศึกษาของครู โครงการมีขนาดเล็ก

มากที่แคบและไมไดมีความรวมมือภายในมหาวิทยาลัยหรือคูคาภายนอกมหาวิทยาลัยเชนโรงเรียน และศูนยการ

ศึกษาอื่น จึงไมเกิดการตอยอดใหกับบุคลากร”ศ.ดร.ฮันเนเล กลาว
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เธอยํ้าดวยวา การพัฒนาการศึกษาตองไมมีเป าหมายเพียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงความคิดที่มุงเนนที่จะชวยใหครูมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเทานัน้ แตหมายถึงการสงเสริมการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา และความรับผิดชอบในการ

ตัง้กลยุทธในระยะยาวสําหรับการปรับปรุงการศึกษาในประเทศดวย

สําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของครุศึกษานัน้ศ.ดร.ฮันเนเล แนะนําวา ควรจะมีกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่

ชัดเจน โดยอาจจะใช Governance in Teacher Education หรือ การบริหารครุศึกษาเขามาดําเนินงานควบคูดวย

ซึ่งเชื่อวาหากประเทศไทยกําลังประสบปัญหา นาจะใชวิธีดังกลาวได อยาลืมวาครูแตละคนก็มีทักษะความสามารถ

ตางกันหากสงเสริมอยางถูกตอง ก็จะชวยไดอยางไรก็ตาม กรณีที่ฟินแลนดนัน้ เนนใหครูทํางานแบบอิสระ คือ สราง

รูปแบบการสอนไดเอง ตามความถนัดของวิชานัน้ๆ แตตองมีผลงานทางวิชาการเพื่อบันทึกขอมูลและใชประโยชนใน

อนาคตดวย

ดานรศ. ดร. อี ลิง โลว มองวา เทาที่มีประสบการณจากสิงคโปรนัน้ จากการวิจัยคุณภาพการศึกษาพบวา การจัดการ

ศึกษาในสิงคโปรยังคงมีปัญหา ตรงที่คานิยมของสังคมและผูปกครอง ที่ตองการใหลูกหลานเรียนมหาวิทยาลัย

เพราะถือวามีเกียรติ ทัง้ๆที่ประเทศตองการชางฝีมือ แตภายหลังจากปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปรทัง้

ระดับ ประกาศวิชาชีพ และมหาวิทยาลัย ใหเคลื่อนยายหากันไดก็พบวาสามารถยกระดับการศึกษาไดมากขึ้น ดังนัน้

โดยสวนตัวมองวา หากจะพัฒนาดานครุศึกษา ก็ควรมีการประยุกตภาคปฏิบัติและภาควิชาการเขาดวยกัน ตอทุก

อยางตองมีแผนในการพัฒนา

รศ.ดร. อี ลิง โลว กลาวดวยวา ในการพัฒนาดานครุศึกษา มีความทาทายตรงที่จะทําใหอยางไรใหระบอบการศึกษา

มัน่คงและยัง่ยืน ที่สิงคโปรไดรับการยอมรับสากล เป็นเพราะครูสวนมากมีความพรอมในการพัฒนาตนเองอยูแลว

และหากจะมีการสงเสริม ก็คือการสงเสริมทัง้งบประมาณดานการวิจัย และการสัมมนาเชิงวิชาการทัว่ประเทศ โดย

เปิดโอกาสใหครูและผูเรียนมีชัว่โมงสัมมนาที่ตองแลกเปลี่ยนระหวางกัน อาจจะเป็นโครงการใด โครงการหน่ึงที่

คิดคนและพัฒนาขึ้นมาก็ได สําหรับ NIE แลวการวิจัยการศึกษาแบบประเมินผลดานครุศึกษา เป็นดังหัวใจสําคัญที่

คณะนักวิชาการตองทํา โดยเชื่อมัน่เสมอวา ครูทุกคนคือมืออาชีพ เราจะสงเสริมใหเด็กและครูตางเป็นศูนยกลางการ

ศึกษา ซึ่งอาจไมตองมีแผนอะไรซับซอน แตตองคิดอยางตรงไปตรงมา และสิ่งสําคัญที่สุด คือ คุณภาพครูจะดีขึ้นได

เมื่อประเทศนัน้ๆ สงเสริมใหครูนัน้มีความซื่อสัตย และจริงใจ ไมตัดสินอะไรบนความฉาบฉวย มีวินัยในตนเองและ

เป็นทัง้เบื้องหน าเบื้องหลังของระบบการศึกษา และตองไมหยุดน่ิงที่จะคิดรูปแบบการเรียนการสอน ตองไมยึดติด จึง

จะสามารถพัฒนาการศึกษาไดทัง้ระบบเพราะยอมรับในความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเชื่อวาประเทศไทยทําได หากมีการ

วางแผนที่ดี

สําหรับ ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา กลาววา ประเทศไทยมีแผนการศึกษาดีอยูแลว แตวาครูสวนมาก

จะไมคอยใหความสนใจ ภาระหน าที่สวนใหญอยูที่กระทรวงศึกษาธิการของไทย ที่ตองปรับปรุงและปฏิรูป อีกทัง้มี

ระบบการเมืองที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางครัง้ก็สงผลตอนโยบายการศึกษาดวย สิ่งที่ไทยตองกาวขามใหได คือ

ความเฉ่ือย สวนงบประมาณนัน้ แมไทยจะตัง้สถาบันแบบสิงคโปรกับฟินแลนดไมได แตก็พอจะมีหนทางในการ

พัฒนาบุคลากร รูปแบบอื่น เชน สงเสริมงานวิจัยแกครูทัว่ประเทศ และเพิ่มกําลังบุคลากร ตลอดจนมีการสงเสริม



ดานสวัสดิการเพื่อดึงครูเขามาในระบบใหมากที่สุด ทัง้น้ีเป าหมายของไทยคือพัฒนาทัง้ระบบมัธยม และอุดมศึกษาที่

เชื่อมตอกันไดงายในอนาคตทัง้สายอาชีพและสายสามัญ


